



ที่ อว ๐๔๐๗/ว ๕๔๓๐

กองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
๑๙๖ ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Research Zone ของศูนย์จัดการความรู้และถ่ายทอดผลงานวิจัย
เรียน นักวิจัย นักวิชาการ บุคลากรทางการวิจัย นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการ กิจกรรม Research Zone (2024) : Phase 201

ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดตั้งศูนย์จัดการความรู้และถ่ายทอดผลงานวิจัย
ขึ้น ณ วช. ซึ่งมีพันธกิจสำคัญ ในการสร้างกลไกการเรียนรู้ด้านการวิจัย และมีกระบวนการเรียนรู้
ที่เชื่อมโยงผู้เกี่ยวข้องในระบบวิจัย โดยศูนย์ฯ ได้จัดทำกิจกรรม Research Zone ขึ้น เพื่อเป็นกิจกรรม
ในการถ่ายทอดกระบวนการเทคนิค และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ซึ่งกิจกรรมที่ผ่านมา ได้รับความสนใจ
จากผู้เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

ในการนี้ วช. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Research Zone (2024) : Phase 201
(ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗) ในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การเขียนข้อเสนอการวิจัยเพื่อ
ยื่นขอรับการสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Fund, SF)” ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗
รายละเอียดกำหนดการ ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์
จัดการความรู้และถ่ายทอดผลงานวิจัย พร้อมลงทะเบียน เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ผ่านทาง
เว็บไซต์ ที่ <http://www.rlc.nrct.go.th> โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
และที่พักขอให้ท่านเบิกกับทางต้นสังกัดของท่าน ทั้งนี้ ทางศูนย์จัดการความรู้และถ่ายทอดผลงานวิจัย วช.
ได้จัดทำใบประกาศนียบัตรสำหรับมอบให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ศูนย์จัดการความรู้
และถ่ายทอดผลงานวิจัย ที่ผ่านเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมตามที่ วช. กำหนด โดยจัดส่งให้ในรูปแบบไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ภายหลังกิจกรรมสิ้นสุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ วช. หวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่าน และขอขอบคุณมา
ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีรวัฒน์ บุญสม)

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคคลากรการวิจัย

โทร ๐ ๒๕๗๙ ๑๓๗๐-๙, ต่อ ๕๒๓, ๘๕๘

โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๐๔๕๕, ๐ ๒๕๗๙ ๐๑๐๙

เว็บไซต์ <http://www.rlc.nrct.go.th>

กิจกรรมของศูนย์จัดการความรู้และถ่ายทอดผลงานวิจัย

โครงการ Research Zone (2024) : Phase 201

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนข้อเสนอการวิจัยเพื่อยื่นขอรับทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Fund, SF)”

ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.

ณ ศูนย์จัดการความรู้และถ่ายทอดผลงานวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ www.rlc.nrct.go.th ตั้งแต่บัดนี้ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

Onsite : ณ ศูนย์จัดการความรู้การวิจัย วช. และ Online : ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings

(ขอความกรุณาในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้แก่บุคลากรในหน่วยงานของท่านหรือผู้สนใจ จะขอบคุณยิ่ง)

เวลา วัน	ภาคเช้า ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	ภาคบ่าย ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
วันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ และกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568 ของ วช. โดย: รศ.ดร.นวดล เพ็ชรวัฒนา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	การกำหนดโจทย์วิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงานและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญของ วช. และการเขียนเส้นทางสู่ผลกระทบของงานวิจัย โดย: รศ.ดร.นวดล เพ็ชรวัฒนา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗	การเขียนข้อเสนอการวิจัยเพื่อยื่นขอรับการสนับสนุน SF ต่อ วช. โดย: รศ.ดร.นวดล เพ็ชรวัฒนา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗	การฝึกปฏิบัติการเขียนข้อเสนอการวิจัย และการใช้งานระบบ NRIIS สำหรับนักวิจัย	
	Workshop กลุ่มที่ ๑ โดย: รศ.ดร.จันจิรา จับศิลป์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	Workshop กลุ่มที่ ๒ โดย: ดร.ภัทธิน โมรา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗	กระบวนการนำเสนอข้อเสนอการวิจัย เพื่อยื่นขอรับการสนับสนุน SF ต่อ วช. โดย: รศ.ดร.นวดล เพ็ชรวัฒนา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	การวางแผนทางการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย และการประเมินผลตอบแทนเชิงสังคม (Social Return of Investment, SROI) โดย: รศ.ดร.นวดล เพ็ชรวัฒนา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รูปแบบการจัดกิจกรรม

Onsite : ณ ศูนย์จัดการความรู้การวิจัย วช.

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรูปแบบ Onsite และผ่านเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรม วช. ได้จัดทำประกาศนียบัตร
ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์มอบให้ท่านภายหลังกิจกรรมสิ้นสุดทางอีเมลที่ [ได้ลงทะเบียนไว้](mailto:rlc@nrct.go.th)

Online : ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรูปแบบ Online วช. จะส่งข้อมูลการเข้าร่วมบรรยายให้ทางอีเมล ก่อนวันจัดกิจกรรม
ทั้งนี้ โปรดตรวจสอบ Email ในระบบการลงทะเบียนทางเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้การวิจัยของท่านให้ถูกต้อง



ลงทะเบียน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทร ๐๒ ๕๗๙ ๑๓๗๐-๙ ต่อ ๕๒๓ , ๘๕๘

วิทยา จ้วสันเทียะ ผู้ประสานงานศูนย์ฯ

หมายเหตุ การลงทะเบียนไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น